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 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  ๒๕66 เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 

 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายธัญญะ  ปัญญาดี ประธานสภาฯ ธัญญะ  ปัญญาดี  
๒ นายบุญสอน  ยะริรมย์ รองประธานสภาฯ บุญสอน  ยะริรมย์  
๓ นายบุญประคองชัย  ต๎นสาย เลขานุการสภาฯ บุญประคองชัย  ต๎นสาย  
๔ นายสงกรานต์  สิงสถาน ส.อบต. ม.๑ สงกรานต์  สิงสถาน  
๕ นายกานต์  เถาทิพย์ ส.อบต. ม.2 กานต์  เถาทิพย์  
๖ นายณรงค์  ดรุณพันธ์ ส.อบต. ม.4 ณรงค์  ดรุณพันธ์  
๗ นายค าพา  ไชยแสง ส.อบต. ม.5 ค าพา  ไชยแสง  
๘ นายค าตัน  วงศ์อนันต์ ส.อบต. ม.6 ค าตัน  วงศ์อนันต์  
๙ นางสาวจิตรวรรณ  สิงห์ละ ส.อบต. ม.7 จิตรวรรณ  สิงห์ละ  

๑๐ นายระวี  สีสาสีมา ส.อบต. ม.8 ระวี  สีสาสีมา  
๑๑ นางสายยนต์  นาคูณ   ส.อบต. ม.9 สายยนต์  นาคูณ  
๑๒ นายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 อนุสรณ์  ริมทอง  
๑๓ นายธงชัย  กอจันทร์ ส.อบต. ม.11 ธงชัย  กอจันทร์  
๑๔ นายค าภา  พรหมดี   ส.อบต. ม.12 ค าภา  พรหมดี  
๑๕ นายบุญมี  พิมพะไกรดี ส.อบต. ม.13 บุญมี  พิมพะไกรดี  
๑๖ นายนิรันดร  พบสุข ส.อบต. ม.14 นิรันดร  พบสุข  
๑๗ นายบุญล๎อม สีคราม ส.อบต. ม.15 - ลาป๋วย 
๑๘ นายสุริยันต์  แก๎วพลงาม ส.อบต. ม.17 สุริยันต์  แก๎วพลงาม  
๑๙ นางดวงจันทร์  สมบูรณ์ ส.อบต. ม.18 ดวงจันทร์  สมบูรณ์  
๒๐ นายวัชรกร อรัญกุล ส.อบต. ม.19 วัชรกร อรัญกุล  
๒๑ นางไพรจิตร  พํุมจันทร์ ส.อบต. ม.20 ไพรจิตร  พํุมจันทร์  
22 นายวิชัย  สีค า ส.อบต. ม.21 วิชัย  สีค า  
23 นายธีระพงษ์ วงศ์ธนู ส.อบต. ม.23 ธีระพงษ์ วงศ์ธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายอาธิป  สายบุญ นายก อบต.ดอนจิก อาธิป  สายบุญ  
2 นายจอม  โชติรัตน์ รองนายก อบต.ดอนจิก จอม  โชติรัตน์  
3 นายไกรฤกษ์  ไกรเพชร รองนายก อบต.ดอนจิก ไกรฤกษ์  ไกรเพชร  
4 นายศักดิ์รินทร์  บุญล๎อม เลขานุการนายก อบต. ศักดิ์รินทร์  บุญล๎อม  
5 นายนิทัศน์  บุตรน๎อย รองปลัด อบต. นิทัศน์  บุตรน๎อย  
6 นายรังสิต อํุนเสมอ ผู๎อ านวยการกองชําง รังสิต อํุนเสมอ  

 



~ ๒ ~ 
 
 

7 นางบัวหลวง บุญเนตร หัวหน๎าส านักปลัด บัวหลวง บุญเนตร  
8 น.ส. ศิริพร  พลอยประเสริฐ ผอ.กองสวัสดิการฯ ศิริพร  พลอยประเสริฐ  
9 นางณิชกุล  ธนะสีรังกูร ผู๎อ านวยการกองคลัง ณิชกุล  ธนะสีรังกูร  

10 นายสงํา ดุจดา ผอ.กองศึกษาฯ สงํา ดุจดา  
11 นายนัฐพล  พากโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ นัฐพล  พากโพธิ์  
12 นายนิวัฒน์ บุญเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิวัฒน์ บุญเนตร  
13 นางสาวสุวลักษณ์  พรหมดี นักพัฒนาการทํองเที่ยว สุวลักษณ์  พรหมดี  
14 นางสาวอิศราภรณ์ เผําภูรี นักวิชาการสาธารณสุข อิศรยาภรณ์ เผําภูรี  
15 ส.อ.หญิง สุพรรษา  สายสมบัติ ผช.นักวิเคราะห์ฯ สุพรรษา  สายสมบัติ  
16 นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุข ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ ทิพวรรณ แสนทวีสุข  
17 นางหนูบล  บุญเนตร แมํบ๎าน หนูบล  บุญเนตร  
18 นายผดุงศิลป์  คนตรง ภารโรง ผดุงศิลป์  คนตรง  
19 นางพิสมัย  คูณทอง แมํบา๎น พิสมัย  คูณทอง  
20 นายสรศักดิ์  นวนค า คนงานทั่วไป สรศักดิ์  นวนค า  
21 นางสาวธิดาลักษณ์  มูลศรี แมํบ๎าน ธิดาลักษณ์  มูลศรี  
22 นางสาวอุบลศรี  คงตางาม แมํบ๎าน อุบลศรี  คงตางาม  
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  ๒๕66 เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
สมาชิกสภาฯ เข๎ารํวมประชุม  22  คน 

เมื่อที่ประชุมพร๎อม  นายธัญญะ ปัญญาดี  ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เป็นประธานในที่
ประชุมได๎กลําวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตํอไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมรับทราบ มีเจ๎าหน๎าที่มาด ารงต าแหนํง

ใหมํ ต าแหนํง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหาร
สํวนต าบลดอนจิก  เชิญพบปะกับทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ครับ 

นางสาวอิศราภรณ์  เผําภูรี 
  นักวิชาการสาธารณสุข 

- เรียนทํานประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานคํะ 
ดิฉันนางสาวอิศราภรณ์  เผําภูรี ต าแหนํง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กลับเข๎า
มารับราชการใหมํ ต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ยินดีเป็นอยํางยิ่งที่ได๎ที่
รํวมงานกับทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิกทุกทําน คํะ 

ที่ประชุม - รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญเลขานุการสภา  อบต. ชี้แจง 

นายบุญประคองชัย  ต๎นสาย
เลขานุการสภาฯ    

-  ส าหรับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว มี 2  ครั้ง คือ 1. การประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่  25 กันยายน  ๒๕
66 และรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2566 วัน
พฤหัสบดีที่  28 กันยายน  ๒๕66 ณ ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
ได๎ส าเนาให๎คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได๎ตรวจสอบความถูกต๎องใน
รายละเอียดแล๎ว มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นวําไมํถูกต๎องและแก๎ไขหรือเพ่ิมเติมข๎อความ
ใดหรือไมํ  ขอเชิญตรวจสอบนะครับ วํามีข๎อความใดที่ต๎องแก๎ไขเพ่ิมเติม หรือมี
ข๎อผิดพลาดอะไร เชิญขอมติที่ประชุมแก๎ไขได๎เลยครับ 

ประธานสภาฯ -   ในการรับรองการประชุมครั้งที่แล๎วมี ส.อบต.ทํานใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ๎าไมํมี           
ส.อบต.ทํานใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว             
ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว มีสมาชิกทํานใด
เห็นชอบรับรองโปรดยกมือครับ 

  มติที่ประชุม - รับรอง  20  เสียง ไมรํับรอง  ไมํมี    งดออกเสียง  2  คน 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เสนอเพื่อทราบ 

  3.1 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนจิก (พ.ศ. 2566-2570)                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ประธานสภาฯ - เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
นายนิวัฒน์ บุญเนตร เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ ผมนาย
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิวัฒน์  บุญเนตร ต าแหนํง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ครับ ระเบียบวาระที่ 
3 เรื่อง การเสนอเพ่ือทราบ 3.1 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
ดอนจิก (พ.ศ. 2566-2570)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือทราบ 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  
*************************** 

 เนื่องด๎วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนจิก ได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  (๒) (๓) 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก
ได๎รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตํอนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนจิก เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  

 

ดังนั้น เพ่ือให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารของ
ทางราชการ องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
6 ให๎ประชาชนทั่วไปได๎รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได๎ที่ศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ณ ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลดอน
จิก 342 หมูํที่ 14 ต าบลดอนจิก อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 
๐๔5-429477 หรือทางเว็บไซต์ www.donjik.go.th   

     จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 

       อาธิป  สายบุญ 
            (นายอาธิป  สายบญุ) 

         นายกองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
เป็นวาระแจ๎งเพื่อทราบ ตามที่คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ได๎ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  ผู๎บริหารอบต.ดอนจิก ได๎ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติ
งบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูํในข๎อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2566 
จ านวน 85 โครงการ งบประมาณ  13,945,168 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้  

 
 
 

http://www.donjik.go.th/
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

34 9,240,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด๎านพัฒนาสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 

10 333,018 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
การจัดระเบียบชุมชน 

8 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด๎านการ
วางแผนการสํงเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการทํองเที่ยว 

2 160,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
นันทนาการ 

18 690,000 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด๎านบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

13 1,120,000 

รวม 85 13,945,168 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. โครงการที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.  2566-2570) ควรมี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพด๎านงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 

2. การใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินการจริง  ควรให๎สอดคล๎องกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว๎ 

3. ควรมีการวางแผนและประมาณคําใช๎จํายของโครงการให๎ใกล๎เคียงการ
ด าเนินการจริง 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ได๎รายงานตํอ
คณะผู๎บริหารเรียบร๎อยแล๎วครับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิกทํานใดมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมเชิญครับ 

- นายนิวัฒน์  บุญเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได๎ชี้แจง
รายละเอียดในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 
ให๎ที่ประชุมได๎รับทราบตั้งแตํต๎นจนจบ 
 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 
 

- เชิญทํานวิชัย  สีค า ส.อบต. ม.21 ครับ 
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นายวิชัย  สีค า 
ส.อบต. ม.21 

-  เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายวิชัย  สีค า ส.อบต. ม.21 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  การเสนอเพ่ือทราบ 3.1 
การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ดอนจิก (พ.ศ. 2566-2570)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส าหรับได๎ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนจิก ได๎สรุป ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
       มีจ านวนในข๎อบัญญัติทั้งหมด  34  โครงการ  
         ด าเนินการแล๎วเสร็จ   34  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม 
       มีจ านวนในข๎อบัญญัติทั้งหมด   10  โครงการ  
         ด าเนินการแล๎วเสร็จ    5  โครงการ  
       ยังไมํได๎ด าเนินการ    5  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       มีจ านวนในข๎อบัญญัติทั้งหมด    8  โครงการ  
         ด าเนินการแล๎วเสร็จ     7  โครงการ  
    ยังไมํได๎ด าเนินการ     1  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
       มีจ านวนในข๎อบัญญัติทั้งหมด    2  โครงการ  

 ด าเนินการแล๎วเสร็จ     2  โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการธรรมชาติ 

 มีจ านวนในข๎อบัญญัติทั้งหมด   18  โครงการ  
 ด าเนินการแล๎วเสร็จ    11  โครงการ  
 ยังไมํได๎ด าเนินการ      7  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  การปกครอง 
 มีจ านวนในข๎อบัญญัติทั้งหมด   13  โครงการ  
 ด าเนินการแล๎วเสร็จ      3  โครงการ  
 อยูํระหวํางด าเนินการจ านวน     1  โครงการ   
 ยังไมํได๎ด าเนินการ      9  โครงการ 

และได๎รายงานตํอคณะผู๎บริหารเรียบร๎อยแล๎วครับ 
ประธานสภาฯ - เชิญทํานอนุสรณ์ ริมทอง ครับ 
นายอนุสรณ์  ริมทอง 
ส.อบต. ม.10 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํ านครับ  
กระผมนายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  การเสนอเพ่ือ
ทราบ 3.1 การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนจิก (พ.ศ. 
2566-2570)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระผมขอเสนอแนะอยากให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนจิก ได๎แจกเอกสารเพ่ือให๎
ทํานสมาชิกได๎รับทราบและเสนอแนะครับ 
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ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง   การเสนอเพ่ือทราบ 3.1 การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนจิก (พ.ศ. 2566-2570)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะแสดงความคิดอีกหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีก็เป็นอันวําที่
ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง   การเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนายก อบต. ครับ 

นายอาธิป  สายบุญ 
นายก อบต. ดอนจิก 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหารฯ ,หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานสมาชิกสภา 
อบต. ดอนจิก ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน  กระผมนายอาธิป  สายบุญ  ต าแหนํง นายก
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง   การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.1 
การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ    

ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก มีความจ าเป็นที่จะต๎องเสนอรําง
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566 ให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิกได๎พิจารณาตามระเบียบใน
วาระนี้ 

หลักการ 
 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษ
จากน้ าเสีย ซึ่งให๎ความส าคัญกับการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและชุมชน 
และเป็นการชํวยลดปริมาณน้ าเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให๎ดีขึ้น โดยการ
จัดการระบบน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก๎ไข ปัญหาที่ต๎นทางและเป็นสํวน
หนึ่งของการแก๎ไขปัญหาคุณภาพของน้ า ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่เป็นหนํวยงาน
หลักในการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย และกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น แจ๎งให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการเก่ียวกับ การบ าบัดน้ าเสียในอาคาร
และครัวเรือนเพ่ือบังคับใช๎กับผู๎ที่จะปลูกสร๎างอาคาร  

เหตุผล 

องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แหํง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบ มาตรา 20 (3) แหํงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เพ่ือตรา
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
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อาคาร พ.ศ. 2566 และบังคับใช๎ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก  รายละเอียด
ตามที่ได๎แจกให๎สมาชิกสภาฯ ทุกทํานแล๎ว จึงขอให๎ที่ประชุมพิจารณา และเนื่องจากรําง
ข๎อบัญญัติฯ ดังกลําวไมํใช๎ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายฯ สภาฯ สามารถพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวได๎ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข๎อ45  ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได๎ชี้แจงตํอที่ประชุม ครับ 

นายนิวัฒน์  บุญเนตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  ,ผู๎บริหาร ,สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม นายนิวัฒน์ 
บุญเนตร ต าแหนํงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การ
เสนอเพ่ือพิจารณา 4.1 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล ที่มิใชํข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจ าปีหรืองบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม สามารถที่จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวได๎ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น  พ.ศ.
2547 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

ข๎อ 45 ญัตติรํางข๎อบัญญัติที่ประชุมสภาท๎องถิ่นต๎องพิจารณาเป็นสามวาระ แตํประชุม
สภาท๎องถิ่นจะอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได๎  ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่นจ านวนไมํน๎อยกวําหนึ่งในสามของจ านวนผู๎
ที่อยูํในที่ประชุมจะเป็นผู๎ เสนอก็ได๎ เมื่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมสภาท๎องถิ่นอนุมัติให๎
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล๎ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให๎ที่ประชุมสภาท๎องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให๎ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ    

 รายละเอียดในรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ก็ได๎แจกให๎สมาชิกสภาฯ ทุกทํานได๎ตรวจสอบ
รายละเอียดแล๎ว ส.อบต. ทํานใดจะอภิปรายก็เชิญได๎เลยครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.1 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะอภิปรายหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอ
มติที่ประชุมเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯ 
ทํานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  20   เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี    งดออกเสียง  2 คน  
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

ขั้นตอนตํอไปการพิจารณารํางข๎อบัญญัติ อบต. ดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เชิญทํานอนุสรณ์  ริมทอง  ส.อบต. ม.10 เสนอ ครับ 
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นายอนุสรณ์  ริมทอง 
ส.อบต. ม.10 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหาร
สํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ผมขอ
เสนอให๎สภาฯ พิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ 

      ผู๎รับรอง 
- นายณรงค์  ดรุณพันธ์  ส.อบต. ม. 4 
- นายค าตัน  วงศ์อนันต์ ส.อบต. ม. 6 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ตามที่ทํานอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10  เสนอให๎ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวด
เดียวมีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติที่
ประชุมเห็นชอบการพิจารณาสามวาระรวดเดียว สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบพิจารณา
สามวาระรวดเดียว  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  20  เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี  งดออกเสียง  2 คน  
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เป็นอันวําที่ประชุมมีมติอนุมัติให๎พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นแปรญัตติ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญเจ๎าหน๎าที่เก่ียวข๎องชี้แจง ครับ 

นายนิทัศน์  บุตรน๎อย 
รองปลัด อบต. รักษาราชการ
แทน ปลัด อบต. ดอนจิก 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม      
นายนิทัศน์  บุตรน๎อย ต าแหนํง รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ดอนจิก 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นแปรญัตติ  ตามที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นแจ๎งให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรํงรัด ติดตามความคืบหน๎าการออกข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
เรื่อง การติดบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และให๎
รายงานผลการด าเนินการนโยบายขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาน้ าเสีย  โดยการการติดบํ อ
ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระยะที่ ๒ ภายในวันที่ 
25 ของทุกเดือน มีความจ าเป็นด าเนินการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนและ
ชุมชน และเป็นการชํวยลดปริมาณน้ าเสีย ครับ   

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานบุญสอน  ยะริรมย์  ส.อบต. ม.22 ครับ 

นายบุญสอน  ยะริรมย์   
ส.อบต. ม.22 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม      
บุญสอน  ยะริรมย์  ส.อบต. ม.22  เรื่อง การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 
ขั้นแปรญัตติ  เป็นอ านาจหน๎าที่ของ อบต. ด าเนินการตามนโยบายของกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น จัดท าข๎อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จ ากัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะ
อาคารปลูกสร๎างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสูํแหลํงระบายน้ าภายในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนจิกเพ่ือเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล๎อม และเป็นการชํวยลด
ปริมาณน้ าเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให๎ดีข้ึนครับ 
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นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การเสนอเพ่ือการเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 การพิจารณารําง
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะขอแปรญัตติ
หรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  20  เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี   งดออกเสียง  2  คน  
4.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด

น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การติดตั้งบํอดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข๎อบัญญัติ วาระนี้จะไมํ
มีการอภิปราย จะขอมติในที่ประชุมเลย ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเสนอเพ่ือการ
เสนอเพ่ือพิจารณา 4.3 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
เรื่อง การติดตั้งบํอดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 ขั้นตราเป็น
ข๎อบัญญัติ ทํานสมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 20  เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี   งดออกเสียง 2 คน  
4.4 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ    
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนายก อบต. ครับ 

นายอาธิป  สายบุญ 
นายก อบต. ดอนจิก 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหารฯ ,หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานสมาชิกสภา 
อบต. ดอนจิก ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน  กระผมนายอาธิป  สายบุญ  ต าแหนํง นายก
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.4 
การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ       

ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก มีความจ าเป็นที่จะต๎องเสนอรําง
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2566 ให๎สภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิกได๎พิจารณาตามระเบียบในวาระนี้ 

   หลักการ 
เพ่ือให๎มีข๎อบัญญัติฯ วําด๎วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่มีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
                                    เหตุผล 

ด๎วยข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย ฉบับเดิม ที่ได๎ใช๎บังคับมาเป็นระยะเวลานาน และ มีหลักเกณฑ์ในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย บางประการที่ยังไมํมีความเหมาะสม กับหลักวิชาด๎าน  สิ่งแวดล๎อม
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และสุขอนามัย ทั้งในกระบวนการคัดแยก เก็บ ขน และการจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เพ่ือเป็น
การ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวน
ต าบลดอนจิก ให๎สามารถแก๎ไขปัญหาการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เพ่ิมปริมาณ
สูงขึ้นอยํางรวดเร็ว ในปัจจุบันได๎อยํางถูกต๎อง ตามหลักวิชาด๎านสิ่งแวดล๎อม หลัก
สุขอนามัย และเนื่องจากอัตราคําธรรมเนียมในการเก็บขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย        
ที่องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ประกาศใช๎อยูํเดิม ยังไมํมีเหมาะสมในการจัดการ
บริการสาธารณะ ให๎กับประชาชนในต าบล จึงมีความจ าเป็นต๎องยกเลิก และปรับปรุง
จัดท าข๎อบัญญัติฯ ขึ้นใหมํ ประกอบกับกกกระทรวง เรื่อง การก าหนดคําธรรมเนียม การ
ออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง การแจ๎ง และการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

ดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎อง และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อีกทั้งในแงํของระเบียบข๎อกกหมายในปัจจุบัน องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก จึง
จ าเป็นต๎องตราข๎อบัญญัติฯ นี้ขึ้น น าเสนอรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอน
จิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 เพ่ือให๎สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลดอนจิก ได๎พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบตํอไป รายละเอียดตามที่ได๎แจกให๎
สมาชิกสภาฯ ทุกทํานแล๎ว และเนื่องจากรํางข๎อบัญญัติฯ  ดังกลําวไมํใช๎ข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายฯ  สภาฯ สามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียว ได๎ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข๎อ45 ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 ครับ 

นายอนุสรณ์  ริมทอง 
ส.อบต. ม.10 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การเสนอเพ่ือ
พิจารณา 4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  กระผมเห็นด๎วยรําง
ข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 กกกระทรวง ก าหนดคําธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ๎ง  และการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ.2559 บัญชีอัตราคําธรรมเนียมให๎สอดคล๎องการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของพ่ีน๎อง
ประชาชนในเขตต าบลดอนจิก  ส าหรับบ๎านเรือนที่ทิ้งขยะวันละไมํเกิน 20 ลิตร คําเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไป 40 บาทตํอเดือน คําก าจัดมูลฝอยทั่วไป 40 บาทตํอเดือน รวม 
80 บาทตํอเดือน หากเกินจะคิดเพ่ิมเป็นหนํวยตามบัญชีอัตราคําธรรมเนียม อยากเพ่ิม
สํวนนี้เข๎าไป ด๎วยครับ 

 
 



~ ๑๒ ~ 
 
 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานวิชัย  สีค า ส.อบต. ม. 21 ครับ 

นายวิชัย  สีค า 
ส.อบต. ม.21 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ กระผม
นายวิชัย  สีค า  ส.อบต. ม.21 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.4 การ
พิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  กระผมขอเสนอนําจะปรับอัตรา
คําธรรมเนียมรายเดือน เป็น 60 บาท ตํอเดือน ด๎วยครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนิทัศน์  บุตรน๎อย รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ดอนจิก ครับ 

นายนิทัศน์  บุตรน๎อย 
รองปลัด อบต. รักษาราชการ
แทน ปลัด อบต. ดอนจิก 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผม      
นายนิทัศน์  บุตรน๎อย ต าแหนํงรองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอนจิก 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ  เนื่องจากอัตราเก็บคําธรรมเนียมเดิมมีอัตราราคาแพง โดยองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนจิกได๎ยึดพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๐ อบต.ดอนจิก ได๎จัดท ารํางข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 เพ่ือ
ขอปรับอัตราคําธรรมเนียม ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 กกกระทรวง ก าหนดคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
หนังสือรับรองการแจ๎ง และการให๎บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 
บัญชีอัตราคําธรรมเนียมท๎ายข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง  การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2566 กระผมขอน าเรียน เพ่ือให๎สภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลดอนจิก ไดพิ๎จารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566  และกระผมขอเสนอการจัดเก็บคําขยะ เป็นราย
ไตรมาส ครับ  

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนายก อบต. ครับ 

นายอาธิป  สายบุญ 
นายก อบต. ดอนจิก 

-  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหารฯ ,หัวหน๎าสํวนราชการ และทํานสมาชิกสภา 
อบต. ดอนจิก ผู๎ทรงเกียรติ ทุกทําน  กระผม นายอาธิป  สายบุญ  ต าแหนํง นายก
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.4 
การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ สาเหตุอัตราการเก็บคําบริการที่แพง 
เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๐ สํวนมากจะใช๎กับชุมชนเมือง หารือกับหัวหน๎าสํวน
ราชการที่เกี่ยวข๎องวําสามารถปรับลดได๎ไหม ซึ่งรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล
ดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 รายละเอียดในรํางข๎อบัญญัติ
ฯ ตามเอกสารที่แจกให๎ทํานสมาชิกสภาฯ ได๎ตรวจสอบแล๎ว  รายละเอียดในรํางฯ จะมี
สํวนส าคัญในอัตราคําธรรมเนียม ดังนี้ 

 



~ ๑๓ ~ 
 
 

 ประเภท ค่าธรรมเนียม 
 3.1 ค่าธรรมเนียมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก

ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 20 (4) ในการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
บุคคลอ่ืนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการ
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ต้องไม่เกินอัตรา
ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
  (ก) คําเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ คิดในอัตรา      
ลูกบาศก์เมตรละ 
 (เศษไมํเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเทํากับครึ่งลูกบาศก์เมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให๎คิดเทํากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
3.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
  (ก) คําเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
     1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร                      
เดือนละ 
     2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร แตํไมํเกิน 500 
ลิตร ให๎คิดเป็นหนํวย ทุก ๆ 20 ลิตร ในอัตราตํอหนํวย                       
หนํวยละ 
 (เศษไมํเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเป็นครึ่งหนํวย เศษเกิน 10 ลิตร ให๎
คิดเป็นหนึ่งหนํวย) 
      3) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตํไมํเกิน 1 
ลูกบาศก์เมตร                                                               
เดือนละ 
     ๔) กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็น
หนํวยทุก ๆ  1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราตํอหนํวย                                   
หนํวยละ 
(เศษไมํเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็นครึ่งหนํวย เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตรให๎คิดเป็นหนึ่งหนํวย) 
(ข) คําเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
     1) กรณีท่ีมีปริมาณไมํเกิน 500 ลิตร                        
ครั้งละ 
     2) กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร  แตํไมํเกิน 1 ลูกบาศก์
เมตร  ครัง้ละ 
     3) กรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็นหนํวย 
ทุก ๆ  1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราตํอหนํวย                            
หนํวยละ (เศษไมํเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให๎คิดเป็นครึ่งหนํวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให๎คิดเป็นหนึ่งหนํวย) 
   ทํานสมาชิกสามารถเสนอปรับราคาให๎เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ สํวนการจัดเก็บก าหนดแบํงเป็นไตรมาส 3 เดือน เก็บครั้ง
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~ ๑๔ ~ 
 
 

หนึ่ง รวมออกจัดเก็บ 4 ไตรมาส เนื่องลดภาระคําใช๎จํายในการ
จัดเก็บ ทํานสมาชิกสภาฯ สามารถน าเสนอได๎ครับ 

 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานวิชัย  สีค า ส.อบต. ม.21 ครับ 

นายวิชัย  สีค า 
ส.อบต. ม.21 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายวิชัย  สีค า  ส.อบต. ม.21 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ กระผมอยากให๎เก็บคําบริการ
ทุกเดือน ก าหนดวันที่ในการจัดเก็บ เพ่ือให๎ประชาชนเตรียมพร๎อมในการจํายคําบริการ 
สํวนอัตราการจัดเก็บกระขอปรับเป็น 60 บาทตํอเดือน ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานสุริยันต์  แก๎วพลงาม ส.อบต. ม.17 ครับ 

นายสุริยันต์  แก๎วพลงาม 
ส.อบต. ม.17 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายสุริยันต์ แก๎วพลงาม ส.อบต. ม.17 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การเสนอเพ่ือ
พิจารณา 4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ กระผมอยากขอเสนอ
เก็บเป็นไตรมาส 4 ไตรมาส ตามท่ีรํางเสนอมา ครับ เพราะมีความเหมาะสมแล๎ว เพ่ือลด
ภาระคําน้ ามัน เพราะเราปรับคําบริการ องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก รับภาระด๎าน
คําใช๎จํายเพิ่มมากข้ึนครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 ครับ 

นายอนุสรณ์  ริมทอง 
ส.อบต. ม.10 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายอนุสรณ์  ริมทอง ส.อบต. ม.10 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเสนอเพ่ือ
พิจารณา 4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ กระผมเห็นด๎วยกับ
ทํานสุริยันต์  แก๎วพลงาม ส.อบต. ม.17  ออกเก็บคําบริการเป็นไตรมาส 3 เดือนตํอครั้ง  
เพราะลดอัตราเก็บคําบริการ ทีท่ าให๎ อบต. รับภาระคําใช๎จํายเพ่ิมมากข้ึน ครับ  

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานบุญสอน  ยะริรมย์  ส.อบต. ม.22 ครับ 

นายบุญสอน  ยะริรมย์   
ส.อบต. ม.22 

- เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผมนาย
บุญสอน  ยะริรมย์  ต าแหนํงส.อบต. ม.22 ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง 
การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอน
จิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ         
ซึ่งภาระส าหรับทุก อบต. เพราะต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก เชํน คําบริการทิ้งขยะ         
ปีละหลายแสนบาทเป็นภาระส าหรับ อบต.ดอนจิก เป็นอยํางมาก อยาก อบต.จัดให๎มี
การบริหารจัดการขยะให๎ได๎ ซึ่งเป็นผลดีส าหรับ อบต. เชํน การคัดแยกขยะ  ธนาคาร
ขยะ เป็นต๎น อัตราคําเก็บขยะ 60 บาทตํอเดือน ถือวําเป็นอัตราที่ถูก ถ๎าเทียบ
งบประมาณท่ีเสียคําบริการทิ้งขยะ คําน้ ามันเชื้อเพลิง คําพนักงานจัดเก็บขยะ ถ๎า อบต.
มีการบริหารจัดการเรื่องขยะ เป็นประโยชน์ตํอ อบต. กระผมน าเรียนเพ่ือประกอบการ
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พิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. 2566 ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การเสนอเพ่ือพิจารณา 4.4 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การ
บริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ  มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติที่
ประชุมเห็นชอบการพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ทํานใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  19  เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี   งดออกเสียง  3 คน  
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข๎อ45 ญัตติรํางข๎อบัญญัติที่ประชุมสภาท๎องถิ่น
ต๎องพิจารณาเป็นสามวาระ แตํประชุมสภาท๎องถิ่นจะอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได๎ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือสมาชิกสภาท๎องถิ่น
จ านวนไมํน๎อยกวําหนึ่งในสามของจ านวนผู๎ที่อยูํในที่ประชุมจะเป็นผู๎เสนอก็ได๎ เมื่อที่
ประชุม เมื่อท่ีประชุมสภาท๎องถิ่นอนุมัติให๎พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล๎ว การพิจารณา
วาระท่ีสองนั้นให๎ที่ประชุมสภาท๎องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ขั้นตอนตํอไปเชิญ
ทํานสมาชิกสภา เสนอรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 สามวาระรวดเดียวหรือเป็นอยํางอ่ืนหรือไม ํ ขอเชิญทําน
สงกรานต์  สิงสถาน  ส.อบต. ม.1 ครับ 

นายสงกรานต์  สิงสถาน   
ส.อบต. ม.1 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน  ครับ  
กระผมนายนายสงกรานต์ สิงสถาน ต าแหนํง  ส.อบต. ม.1 กระผมขอเสนอการพิจารณา
รํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2566  เป็นสามวาระรวดเดียว ครับ 

      ผู๎รับรอง 
- นายอนุสรณ์ ริมทอง  ส.อบต. ม.10 
- นายสุริยันต์  แก๎วพลงาม ส.อบต. ม. 17 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- สมาชิกสภาฯ ทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2566  สมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  19   เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี    งดออกเสียง  2 คน  
 
 

4.5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ    

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระท่ี 4.5 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ระเบียบวาระนี้เป็น
การแปรญัตติ แบบเต็มสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทํานใดจะแปรญัตติ เชิญได๎เลยครับ เชิญ
ทํานสงกรานต์  สิงสถาน ส.อบต. ม.1  ครับ 
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นายสงกรานต์  สิงสถาน   
ส.อบต. ม.1 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายสงกรานต์  สิงสถาน  ต าแหนํง  ส.อบต. ม.1 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง การ
เสนอเพ่ือพิจารณา 4.5 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  ในรําง
ข๎อบัญญัติฯ เรื่องอัตราคําธรรมเนียม ในตาราง  

3.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
  (ก) คําเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
   1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร        เดือนละ 65 บาท 
   2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไมํเกิน 20 ลิตร แตํไมํเกิน 500 ลิตร ให๎คิดเป็นหนํวย ทุก ๆ 
20 ลิตร ในอัตราตํอหนํวย      หนํวยละ  65 บาท 
 (เศษไมํเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเป็นครึ่งหนํวย เศษเกิน 10 ลิตร ให๎คิดเป็นหนึ่งหนํวย) 
กระผมขอเสนอปรับลด จากเดือนละ 65 บาท เป็นเดือนละ  50 บาท ทั้งสองรายการ  
(1) และ (2) ครับ และการเก็บคําธรรมเนียมเป็นไตรมาสมีความเหมาะสมแล๎ว ครับ ในรําง
ฉบับนี้  

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องการพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  มีสมาชิกสภา
ฯ ทํานใดจะอภิปรายอีกหรือไมํครับ ถ๎าไมํมีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติ
องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 
วาระท่ี 1 ขั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ ทํานใดจะเสนอแปรปรับลดอีกหรือไมํ ถ๎าไมํมีผมจะ
ขอมติที่ประชุม เห็นชอบปรับลดตามที่ทําน สงกรานต์ สิงสถาน ส.อบต. ม.1 เสนอปรับ
ลดมา สมาชิกสภาฯ ทํานใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  18  เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี   งดออกเสียง 4  คน  
4.6 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- 4.6 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 ขั้นตราเป็นข๎อบัญญัติ ในระเบียบวาระนี้จะ
ไมํมีการอภิปราย ผมจะขอมติในที่ประชุมเลย ในระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การเสนอ
เพ่ือการเสนอเพ่ือพิจารณา  4.6 การพิจารณารํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล
ดอนจิก เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 ขั้นตราเป็น
ข๎อบัญญัติ ทํานสมาชิกสภาฯ ทํานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ  20   เสียง ไมํเห็นชอบ  ไมํมี    งดออกเสียง 2  คน  
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานสงกรานต์  สิงสถาน ส.อบต. ม.1  ครับ 

นายสงกรานต์  สิงสถาน   
ส.อบต. ม.1 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายนายสงกรานต์  สิงสถาน  ต าแหนํง  ส.อบต. ม.1 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  
อ่ืนๆ กระผมมีเรื่องสอบถาม 3 เรื่อง  
1. เรื่องทัศนศึกษาดูงาน 
2. เรื่องก๎ูเงินงบประมาณ 



~ ๑๗ ~ 
 
 

3. เรื่องยกฐานะเป็นเทศบาล  
มีแนวทางด าเนินการอยํางไรครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทาํนวิชัย  สีค า ส.อบต. ม.21 ครับ 

นายวิชัย  สีค า 
ส.อบต. ม.21 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายวิชัย  สีค า ต าแหนํง ส.อบต. ม.21 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ  กระผม
ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานะการเงิน เงินทุนส ารองสะสม อยากทราบวําสามารถจําย
เพ่ือแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนได๎ไหมครับ ขอขอบคุณคณะ
ผู๎บริหารส าหรับงบประมาณซํอมแซม ม.21 ได๎ด าเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว  ครับ 
และของบประมาณซํอมแซมถนนสายบุํงค า - ดอนใหญํ เป็นเส๎นหลัก เป็นหลุม เป็นบํอ 
ประชาชนสัญจรเป็นจ านวนมากครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานสุริยันต์ แก๎วพลงาม  ส.อบต. ม.17 ครับ 

นายสุริยันต์ แก๎วพลงาม   
ส.อบต. ม.17 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  
กระผมนายสุริยันต์ แก๎วพลงาม  ส.อบต. ม.17 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อ่ืนๆ ถนน
ลูกรังต าบลดอนจิกเชื่อมต าบลหนองบัวฮี ตรงปากทางบ๎านแสงไปห๎วยไผํ เชื่อมคลอง
ชลประทาน หมูํที่ 11  ไมํมีรูปแบบถนน มีความจ าเป็นที่กํอสร๎าง มีประชาชนใช๎รํวมกัน
หลายหมูํบ๎านครับ  เรื่องท่ี 2 เรื่องท า MOU อบจ. ขอความอนุเคราะห์รถเกรด บด อัด 
ชํวยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎พ่ีน๎องประชาชน ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- เชิญทํานนายก อบต. ครับ 

นายอาธิป สายบุญ 
นายก อบต. ดอนจิก 

- เรียนประธานสภา คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน๎าสํวนราชการทุกทํานครับ  
กระผมนายอาธิป สายบุญ ครับ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ ขอตอบค าตอบทําน
สมาชิกที่ได๎สอบถามเรื่องทัศนศึกษาดูงาน ตอนนี้ดูความพร๎อมด๎านงบประมาณ  และ
ทํานสมาชิกได๎เสนอวําอยากศึกษาดูงานด๎านไหน และทํานสมาชิกหลายทํานขอ
ด าเนินการในสํวนถนนลูกรัง  เป็นถนนดิน หมูํที่ 6 และหมูํที่ 8 เพราะมีข๎อจ ากัดในการ
ด าเนินการ  งบประมาณรายจํายปี 2567 ด าเนินการไปแล๎ว 2 โครงการ คือ 1. 
โครงการเสริมผิวจราจรด๎วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน๎าโรงเรียนชุมชนบ๎านดอนจิก 
(จรรยาราษกร์) 2. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต. ดอนจิก ในสํวนเงินกู๎ 40 
ล๎าน ต๎องมีแผน  มีโครงการ ต๎องผํานการประชาคมหมูํบ๎าน  เหมือนท าข๎อบัญญัติทุก
ประการ เหตุผลเดียวในการกู๎คืองบประมาณไมํเพียงพอ อยากท าปรับปรุงคอนกรีตเดิม
เพราะช ารุดทุกหมูํบ๎าน ณ ปัจจุบันสถานะการเงินการคลัง งบประมาณที่สามารถใช๎ได๎ 
ที่กันคําตอบแทนคณะผู๎บริหาร พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง ทํานสมาชิกฯ           
3 เดือน และอ่ืนๆ อีก 15% เงินสะสมคงเหลือ 11,049,131.21  ให๎ทํานสมาชิกได๎
ท าโครงการเพ่ือเสนอจํายเงินสะสม ตอนนี้หมูํที่ 9 บ๎านห๎วยแดง ไมํสามารถด าเนินการ
ซํอมแซมถนนคอนกรีต ใช๎งบประมาณ 90,000 บาท หมูํที่ 17 ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสมบูรณ์สามัคคี ไมํสามารถใช๎งบประมาณซํอมแซมได๎ 
เป็นโครงการที่ท าข้ึนใหมํ งบประมาณ 20,000 บาท และหมูํบ๎านอ่ืนๆโครงการค๎างอยูํ 
ยังไมํได๎ด าเนินการโครงการซํอมแซมในงบประมาณรายจําย 2566 เนื่องจาก



~ ๑๘ ~ 
 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)   บุญประคองชัย  ต๎นสาย    ผู๎จดรายงานการประชุม 
            (นายบุญประคองชัย  ต๎นสาย) 
               เลขานุการสภา อบต. 
 
   (ลงชื่อ)      ธัญญะ  ปัญญาดี   ผู๎รับรองรายงานการประชุม 
          (นายธัญญะ  ปัญญาด)ี 
     ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก 
 
 
 

งบประมาณไมํเพียงพอและงบประมาณรายจําย 2567 เงินยังไมํเข๎า รอโครงการจําย
ขาดเงินสะสมซํอมแซมถนนลูกรังครับ การขอยกฐานะให๎เป็นเทศบาล ตอนนี้ อปท. ที่มี
ความพร๎อมกํอนครับ ตอนนี้องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิกก าลังกํอสร๎างอาคาร
หอประชุมสภา และอาคารตลาด  ซึ่งนโยบายรัฐบาลให๎มีตลาดนัดสีเขียว จัดทุกอาทิตย์
หรือทุกเดือน ให๎ด าเนินการตํอสร๎างให๎แล๎วเสร็จกํอน ให๎พํอค๎าแมํค๎ามาจับจองค๎าขาย 
และส าหรับขอนุเคราะห์รถเกรด บด อัด อบจ. ต๎องใช๎ระยะหํางนิดหนึ่งครับ เพราะ
ตอนนี้คิว อปท.ยังด าเนินการไมํเสร็จคงเป็นรอบปีถัดไป และถนนลูกรัง เชื่อมห๎วยไผํ     
หมูํที่ 11 ฝากทํานธงชัย  กอจันทร์  ส.อบต. ม.11 ท าแผนขึ้นถนนใหมํติดตามสํวนนี้
ด๎วยครับ องค์การบริหารสํวนต าบลดอนจิก ได๎ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
งบประมาณ 2567  จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท๎องถิ่น อบ.ถ.90-005        
สายคลองชลประทาน 2R-2R-2R-LMC บ๎านทุํงเทวา หมูํที่ 23 

2. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท๎องถิ่น อบ.ถ.90-006         
สายคลองชลประทาน 1L-2R-2R-LMC บ๎านมํวงฮี หมูํที่ 8 

3. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท๎องถิ่น อบ.ถ.90-004        
สายคลองชลประทาน 2R-2R-LMC หมูํที่ 23 บ๎านทุํงเทวา 

4. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท๎องถิ่น อบ.ถ.90-003         
สายคลองชลประทาน 3R-7L-RMC หมูํที่ 22 บ๎านแกํงเจริญสุข 

5. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท๎องถิ่น อบ.ถ.90-002     
สายคลองชลประทาน 1R-3R-7L-RMC หมูํที่ 22 บ๎านแกํงเจริญสุข 

6. กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท๎องถิ่น อบ.ถ.90-001         
สายคลองชลประทาน 9L-RMC หมูํที่ 19 บ๎านทุํงแสงตะวัน ครับ 

นายธัญญะ  ปัญญาดี 
ประธานสภาฯ 

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ มี ส.อบต. ทํานใดจะเสนอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมํ ครับ ถ๎าไมํมี การประชุมวันนี้ก็ประชุมมาครบทุก
ระเบียบวาระแล๎ว ผมขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชุม เวลา 14.20 น 



~ ๑๙ ~ 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)   สงกรานต์  สิงสถาน              (ลงชื่อ)  กานต์  เถาทิพย์ 
          (นายสงกรานต์  สิงสถาน)                      (นายกานต์  เถาทิพย์) 

      ส.อบต. ม.1          ส.อบต. ม.2 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)     ค าตัน  วงศ์อนันต์    (ลงชื่อ)  จิตรวรรณ  สิงห์ละ 
          (นายค าตัน  วงศ์อนันต์)             (นางสาวจิตรวรรณ  สิงห์ละ) 

     ส.อบต. ม.6          ส.อบต. ม.7 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ลงชื่อ)   วิชัย  สีค า    (ลงชื่อ)   ธีระพงษ์ วงศ์ธนู   
 (นายวิชัย  สีค า)     (นายธีระพงษ์  วงศ์ธนู)    

           ส.อบต. ม.21        ส.อบต. ม.23 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ลงชื่อ)    อนุสรณ์  ริมทอง       
             (นายอนุสรณ์  ริมทอง  )     

                ส.อบต. ม.10  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     


